

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 160-TTg ngày 29-4-1975 về việc thu hồi và sử dụng sắt lốp ô-tô cũ.

Hàng năm số sắt lốp ô-tô cũ thải ra khá lớn, nhưng việc tổ chức thu hồi và phân phối sử dụng chưa được quy định thành chế độ. Do đó sắt lốp ô-tô cũ còn để vương vãi nhiều nơi, hoặc mua bán tùy tiện gây lãng phí, trong khi đó Nhà nước đang cần sắt lốp ô-tô cũ dùng làm nguyên liệu để sản xuất lốp xe cải tiến, sản xuất dép lốp và các mặt hàng tiêu dùng khác phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

Để khắc phục những thiếu sót trên, Thủ tướng Chính phủ quy định những nguyên tắc trong việc thu hồi và sử dụng sắt lốp ô-tô cũ như sau :

1. Từ nay trở đi (tức là từ ngày ban hành chỉ thị này) các loại sắt lốp ô-tô cũ là một loại vật tư do Nhà nước thống nhất quản lý. Các ngành, các cấp có trách nhiệm thu hồi sắt lốp ô-tô cũ đem giao nộp lại cho Nhà nước và chỉ được cấp phát sắt lốp mới sau khi nộp trả sắt lốp cũ cho Nhà nước.

2. Bộ Vật tư chịu trách nhiệm thu hồi sắt lốp ô-tô cũ của các ngành, các cấp và Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thu hồi sắt lốp ô-tô cũ trong quân đội theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao hàng năm. Trước mắt, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cần giao gấp chỉ tiêu thu hồi sắt lốp ô-tô cũ năm 1975 cho Bộ Vật tư và Bộ Quốc phòng.

3. Số sắt lốp ô-tô cũ do Bộ Vật tư và Bộ Quốc phòng thu hồi phải được phân loại và phân phối sử dụng như sau :

- Các loại lốp ô-tô cũ có đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để lắp lại lốp thì cung cấp cho các cơ sở lắp lốp theo văn bản số 1861-VP2 ngày 6 tháng 8 năm 1973 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các loại sắt lốp ô-tô cũ còn lại thì giao sang cho Bộ Nội thương dùng làm nguyên liệu để sản xuất lốp xe cải tiến, sản xuất dép lốp và các mặt hàng tiêu dùng khác.

4. Bộ Vật tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội thương cùng với Ủy ban Vật giá Nhà nước họp bàn và

quyết định giá cả các loại sắt lốp ô-tô cũ và các biện pháp cụ thể để hướng dẫn thực hiện.

Tổ chức tốt việc thu hồi và phân phối sử dụng hợp lý các loại sắt lốp ô-tô cũ sẽ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho Nhà nước và nhân dân đòi hỏi phải có sự chỉ đạo và quản lý chặt chẽ. Vì vậy, yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phải có kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị này thật khẩn trương và nghiêm chỉnh, đồng thời báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Hà-nội, ngày 29 tháng 4 năm 1975

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

PHAN TRỌNG TUỆ

CHỈ THỊ số 181-TTg ngày 14-5-1975 về việc tăng cường kiểm soát sự ra vào các vùng mới giải phóng.

Hiện nay do yêu cầu chi viện cho miền Nam ngày càng lớn nên việc ra vào các vùng giải phóng ngày càng phát triển. Đảng và Chính phủ đã có những quy định ban đầu cho việc đưa cán bộ vào vùng giải phóng, nhưng việc thực hiện của các ngành, các cấp chưa nghiêm. Nhiều nơi đã thiếu thận trọng trong việc đưa cán bộ vào vùng giải phóng, không xem xét và lựa chọn đúng tiêu chuẩn đã quy định, không thông qua cấp có thẩm quyền quyết định, không tổ chức giáo dục các chính sách và các điều kỷ luật.

Vì vậy, đã có một số cán bộ, nhân viên, lái xe, công nhân, chiến sĩ sai phạm, lấy cắp tài sản Nhà nước, lấy cắp chiến lợi phẩm, xoay xở của dân, mua vét hàng, buôn bán, đầu cơ...

Một số lưu manh, buôn lậu đã lợi dụng, móc ngoặc với một số cán bộ, chiến sĩ, lái xe, thủy thủ, để được che chở, cho đi nhờ xe, nhờ tàu, lọt vào vùng giải phóng mua hàng hóa, vật tư, thiết bị, chiến lợi phẩm... đưa ra bán tại miền

Bắc, gây rối thị trường. Một số phần tử xấu trong miền Nam, trước đây có tội ác với nhân dân, đã nhân cơ hội tìm cách móc ngoặc trốn ra miền Bắc nhằm tránh sự đấu tranh của nhân dân miền Nam và tránh sự phát hiện của chính quyền cách mạng.

Các mặt phức tạp nói trên đã gây ảnh hưởng xấu đối với an ninh ở cả hai miền, gây khó khăn cho việc ổn định trật tự xã hội và ổn định đời sống nhân dân vùng mới giải phóng; đồng thời làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vùng giải phóng đối với cán bộ, và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc.

Đề kịp thời ngăn chặn và chấm dứt những hiện tượng xấu nói trên, góp phần ổn định trật tự an ninh ở cả hai miền, phát hiện và trừng trị kịp thời và nghiêm ngặt những hành vi phạm pháp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các ngành ở trung ương và Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉnh các việc sau đây:

1. Việc đưa cán bộ, công nhân, chiến sĩ vào công tác vùng giải phóng (kể cả cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng vũ trang) phải theo đúng thủ tục quy định. Thủ trưởng các ngành phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn cán bộ đi công tác vùng giải phóng, giáo dục cán bộ, chiến sĩ về các chính sách ở vùng giải phóng, và các điều quy định về kỷ luật ở nơi này. Khi qua các trạm kiểm soát, các đơn vị tập thể hoặc từng cá nhân đều phải chịu sự kiểm soát của các trạm kiểm soát ở dọc đường và các bến cảng.

2. Đối với những trường hợp không phải là đi công tác nhưng có lý do đặc biệt cần cho đi lại giữa hai miền phải qua các thủ tục do Bộ Công an quy định.

3. Hàng hóa, vật tư, thiết bị, lương thực đưa vào miền Nam phải làm đúng các thủ tục hiện hành, phải có đủ vận đơn, hóa đơn và phải chịu sự kiểm soát của các trạm kiểm soát nói trên.

4. Nghiêm cấm việc mang trái phép vàng ngoại tệ, tiền ngân hàng vào vùng giải phóng miền Nam. Cán bộ, công nhân, chiến sĩ đi công tác vào miền Nam được cấp tiền Sài-gòn bằng séc định mức đích danh; trường hợp đặc biệt

cần dùng tiền ngân hàng phải do Ngân hàng Nhà nước xét định. Khi qua nơi kiểm soát giữa hai miền, người có mang tiền, vàng bạc, ngoại tệ phải khai báo và chịu sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền (Hải quan, Công an).

5. Nghiêm cấm việc tự tiện đưa ra miền Bắc các loại vật tư, thiết bị, phụ tùng, vũ khí và quân trang quân bị của địch, tài liệu sách báo phản động, văn hóa phẩm đồi trụy.

Đối với những thứ cần thiết cho quân đội thì phải làm đúng các điều quy định trong điều 4 chỉ thị số 153 ngày 15 tháng 4 năm 1975 của Bộ Quốc phòng. Đối với những thứ khác, nếu cần thu thập để nghiên cứu hay sử dụng trong công tác, thì phải có giấy ủy nhiệm của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và được Ủy ban nhân dân cách mạng hay Ủy ban quân quản thành, tỉnh chứng nhận cho phép đem ra.

6. Nghiêm cấm mọi hoạt động buôn bán trái phép, đầu cơ buôn lậu giữa hai miền.

Cán bộ, công nhân, chiến sĩ, nhân dân được phép qua lại giữa hai miền được phép mang theo hành lý cần thiết của cá nhân như quần áo, chăn màn, đồng hồ, đài bán dẫn, kính, bút máy...; nghiêm cấm lợi dụng mang theo hàng hóa trái phép.

7. Mọi người khi qua các trạm kiểm soát đều phải làm thủ tục đăng ký, nộp bản kê khai.

Tất cả những người vi phạm các điều quy định nói trên (kể cả các cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang) đều bị xử lý nghiêm khắc.

Cơ quan có trách nhiệm có quyền lập biên bản, giữ tang vật, xử lý theo chế độ của Nhà nước hoặc báo cáo lên cấp trên.

8. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại thương phải phối hợp chặt chẽ, do Bộ Công an chủ trì, tổ chức các trạm kiểm soát ở các sân bay, cảng và giới tuyến qua lại giữa hai miền.

Nhiệm vụ chính của các trạm kiểm soát nói trên là kiểm soát sự qua lại của người, xe cộ, tàu thuyền, hàng từ miền Bắc vào vùng giải

phóng miền Nam và từ miền Nam ra miền Bắc, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Mỗi trạm kiểm soát phải có đủ thành phần Công an, Quân pháp, Hải quan.

9. Các Bộ chức năng nói trên sẽ trao đổi, ra thông tư liên Bộ quy định cụ thể về tổ chức, phân công, phân nhiệm và thể thức thi hành chỉ thị này.

10. Ngoài các trạm kiểm soát nói trên, Ủy ban hành chính các tỉnh có bờ biển, trước hết là Hải-phòng, Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-bình, khu vực Vĩnh-linh phải tổ chức cho lực lượng dân quân và công an xã thực hiện việc kiểm soát ở dọc sông Bến Hải, bờ biển, các cửa sông nhằm thi hành chỉ thị này.

Chỉ thị này cần phổ biến cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức các ngành, các cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân được biết.

Hà-nội, ngày 14 tháng 5 năm 1975

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

ĐỖ MUỜI

PHỦ THỦ TƯỚNG

THÔNG TƯ số 32-BT ngày 24-4-1975
về việc thu thập, giữ gìn những tài liệu và tư liệu phản ánh hoạt động trong những ngày kỷ niệm lớn và những ngày có sự kiện lịch sử trong năm 1975.

Năm 1975 có nhiều sự kiện quan trọng đánh dấu bước tiến triển mới của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Năm 1975 là năm Đảng ta vừa tròn 45 tuổi, nhân dân ta kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh của Hồ Chủ tịch và lần thứ 30 ngày thành lập nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. Năm 1975 cũng là năm nhân dân miền Bắc bầu cử Quốc hội khóa V, đồng thời là năm Đảng ta họp đại hội toàn quốc lần thứ IV.

Việc thu thập và giữ gìn những tài liệu và tư liệu phản ánh hoạt động trong những ngày kỷ niệm lớn và những ngày có các sự kiện lịch sử ấy có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Từ trước đến nay, việc này thường không được đặt ra từ đầu, không được sự chú ý đầy đủ của các cấp lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn, nên sau khi kết thúc, tài liệu và tư liệu không ai thu thập bị phân tán mỗi nơi giữ một mảnh, thậm chí dễ mất mát, hư hỏng.

Đề thống nhất việc thu thập và quản lý những tài liệu và tư liệu ấy, tránh tình trạng nêu trên, kỳ này, ngay từ khi chuẩn bị tổ chức các ngày nói trên, các cơ quan, các ngành, các cấp cần tiến hành chu đáo các việc sau đây :

1. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh trong phạm vi trách nhiệm tổ chức và hoạt động trong những ngày kỷ niệm lớn hoặc những ngày có các sự kiện lịch sử nói trên cần có kế hoạch phân công cho Văn phòng hoặc các cục, vụ, viện (hoặc các ty, sở) và các cấp dưới lập hồ sơ đầy đủ về những hoạt động đó và sau khi kết thúc có kế hoạch thu thập kịp thời, không để thất lạc.

Đặc biệt các Ban tổ chức các ngày lễ và các ngành thông tin, văn hóa, điện ảnh, bảo tàng, thư viện, lưu trữ, v.v... phải có kế hoạch sưu tầm, thu thập đầy đủ các loại tài liệu và tư liệu (phim điện ảnh, phim ảnh, ảnh tài liệu ghi âm, các tác phẩm văn học nghệ thuật, sách báo trong, ngoài nước...) hình thành trong những ngày lịch sử này.

2. Sau khi đã thu thập và lập thành hồ sơ để lưu trữ, các cơ quan thuộc địa phương lập danh sách báo cáo về Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh, các cơ quan trực thuộc ngành trung ương báo cáo về ngành chủ quản, ngành chủ quản tập hợp danh sách báo cáo về Phủ thủ